



# ข่าวสาร เกษตรพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
Faculty of Food and Agricultural Technology



ฉบับที่ 97 ภาคการศึกษา 2/2557 ประจำวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

## ❖ การประชุมแผนงานวิจัยวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัยวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกสู่อาเซียน ได้เชิญสมาชิกผู้ร่วมงานวิจัยเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนต่อไป



## ❖ ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปไอศกรีมมะม่วง ให้แก่กลุ่มมะม่วงพันชาติ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา ถ่ายทอดวิธีการแปรรูปไอศกรีมมะม่วงให้แก่กลุ่มมะม่วงพันชาติ เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและเพิ่มมูลค่าให้มะม่วงสุกที่กำลังออกสู่ตลาด อีกทั้งยังเป็นงานอดิเรกหรือทำเป็นอาชีพ



## ❖ ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ EdPEX

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนเป็นประธานที่ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ EdPEX คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เพื่อติดตามและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และโดยเชิญคณะผู้บริหารและประธานหลักสูตรเข้าร่วมพิจารณาเพื่อถกแถลงและกำหนดแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน





## ❖ โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน เสละคร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2558 และร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ทีมสโมสรนักศึกษาทุกคณะได้สานสัมพันธ์ ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนได้ทำงานร่วมกันและรับแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป



## แจ้งคณาจารย์ทุกท่านทราบ

### ❖ กำหนดการส่งผลการเรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้กำหนดให้คณาจารย์ผู้สอนประจำวิชาส่งผลการสอบของนักศึกษา ภาคปกติผ่านระบบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 55 รหัส 56 และ รหัส 57) ให้แก่กองบริการการศึกษาภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นั้น เพื่อให้การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ของคณะฯ มีความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านส่งผลการเรียนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2557 ภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพื่อทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณาเกรดของนักศึกษา ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กอ.302 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

### ❖ เชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์หลักสูตร

ขอเชิญคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) และ วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม กอ.302 อาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยได้เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ คือ รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก ผศ.ดร. ประมวล ศรีกาหลง และ ผศ.ดร.รวี ดิยะบุญชัย แนะนำการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐาน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด พร้อมทั้งเชิญผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรใน ครั้งนี้ด้วย เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอีกทั้งได้เสียงสะท้อนจากศิษย์เก่าในการปรับตัวอย่างไรให้ก้าวเข้าสู่ โลกของการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และ มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป